



ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายล่าง
เรื่อง แจ้งการไม่สนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
ฉบับที่ ๒

ตามประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายล่าง เรื่อง สถานการณ์น้ำ สถานการณ์น้ำต้นทุนและแนวโน้มการเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วยปัจจุบันได้ผ่านฤดูฝนประจำปี เกิดภาวะภัยแล้ง ฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติมาก ทำให้ สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำลำปาว และเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร - พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย และสถานีสูบน้ำต่างๆ ที่ใช้น้ำจากแม่น้ำชี มีปริมาณเก็บกักน้อย ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ นั้น

กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำ และกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่คงไว้เพื่อ อุปโภค - บริโภค และเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ ตลอดบริเวณแม่น้ำชีและใกล้เคียง กรมชลประทานได้จัดประชุมวางแผน และเตรียมรับมือกับภัยแล้งดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง และมีผลสรุปแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ โดยเรียงลำดับความสำคัญดังกล่าว ชำรงต้น

จากปัญหาดังกล่าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายล่าง ได้พิจารณาน้ำต้นทุน แล้วเห็นควร แจ้งการไม่สนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ในทุกพื้นที่ ตลอดบริเวณลุ่มน้ำชีและลำน้ำลำเขบาย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำได้ที่ Website ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายล่าง www.cheelang.rid7.com

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(นายทินกร เหลือล้น)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายล่าง



ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขบายล่าง
เรื่อง สถานการณ์น้ำต้นทุนและแนวโน้มการเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
ฉบับที่ ๑

ตามประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เรื่อง สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ และประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วยปัจจุบันได้ผ่านฤดูฝนประจำปี เกิดภาวะภัยแล้งฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติมาก ทำให้สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำลำปาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของพื้นที่ชลประทาน เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร - พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย และสถานีสูบน้ำต่างๆ ที่ใช้น้ำจากแม่น้ำชี มีปริมาณเก็บกักน้อย ปัจจุบันมีน้ำประมานน้ำในอ่าง ๗๖๒.๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (๓๘.๕๒%) ปริมาณน้ำใช้การ ๖๖๒.๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (๓๔.๔๖%) ตลอดจนน้ำท่าใน แม่น้ำชีมีปริมาณน้ำไหลผ่านน้อยประกอบกับปริมาณฝน มีแนวโน้มลดลงอาจจะทำให้ปริมาณน้ำของเขื่อน อ่างเก็บน้ำลำปาว และปริมาณน้ำในแม่น้ำชีมีน้อยจนเข้าสู่สภาวะวิกฤติ โดยมีปริมาณน้ำที่จะใช้ เพื่อการประปา, การอุปโภค - บริโภค และระบบนิเวศน์เท่านั้น ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้อาจจะไม่สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรและกิจกรรมภาคเกษตรได้ จึงขอประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรให้พิจารณาผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายเนื่องจากการขาดแคลนน้ำ ส่วนการประกาศงดการสนับสนุนปลูกพืชฤดูแล้งประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย โครงการฯ จะประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จนสิ้นสุดฤดูฝน และจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป จึงขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์น้ำ จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขบายล่าง อย่างใกล้ชิดด้วย โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำได้ที่ Website ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขบายล่าง www.cheelang.rid๗.com

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

(นายทินกร เหลือล้น)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขบายล่าง